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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 (ครั้งท่ี 1) 
วันจันทรท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 25๖4  เวลา 13.30 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 

************************************* 
ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ -สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายอนุชาติ  ทองกลบ รองประธานสภา อบต. อนุชาติ  ทองกลบ  

2. นางทรงศรี  บญุศรี ส.อบต.หมูท่ี ๒ ทรงศรี  บุญศรี  

3. นายประพัฒน ลิ้มอรุณ ส.อบต.หมูท่ี ๒ ประพัฒน ลิ้มอรุณ  

4. นายนรินทร  โคกชู ส.อบต.หมูท่ี 3 นรินทร  โคกชู  

5. นายเสรี    โคกช ู ส.อบต.หมูท่ี 4 เสรี  โคกช ู  

6. นายสุรศักดิ์ รอนแกว ส.อบต.หมูท่ี 5 สุรศักดิ์ รอนแกว  

7. นางอริยา เหมาะกลม ส.อบต.หมูท่ี 6 อริยา เหมาะกลม  

8. นายสัณฐ  กําบัง ส.อบต.หมูท่ี 7 สัณฐ  กําบัง  

9. นางสอน เสริฐศร  ส.อบต.หมูท่ี 7 สอน เสริฐศร   

10. นายบรรจง  ชางน้ํา ส.อบต.หมูท่ี 8 บรรจง ชางน้ํา  

11. นายชินกฤต  บัวแกว ส.อบต. หมูท่ี 8 ชินกฤต  บัวแกว  

12. นางจรรยา    เฉลิมเกียรติ์ เลขานุการสภา อบต. จรรยา เฉลิมเกียรติ์  

ผูไมมาประชุม 
1. นายประยูร กําบงั   ประธานสภา อบต.  ลาปวย 
2. นายสุพจน จันทเสน   ส.อบต.หมูท่ี 4   กักตัว 14 วัน 
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ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายเกียง  กิตติพงศธนกิจ นายก อบต. เกียง  กิตติพงศธนกิจ  

2. นายบุญเสริม  กําบัง รองนายก อบต. บุญเสริม กําบัง  

3. นายกฤษณะ  โคมแกว ผูอํานวยการกองชาง กฤษณะ  โคมแกว  

4. นางสาวกาญจนณภัทร  ขาวสงา หัวหนาสํานักปลัด กาญจนณภัทร  ขาวสงา  

5. นางสาวพีรศิมล ถ่ีถวน นักวิชาการพัสดุ พีรศิมล ถ่ีถวน รก.ผอ.กองคลัง 

6. นางสาววลีรัตน    คงสงค นิติกร วลีรัตน  คงสงค  

7. นางสาวฐานิกา รุงทอง นักวิชาการสาธารณสุข ฐานิกา รุงทอง  

8. ส.ต.ทิพย จันทรหอม ผูแทนประชาชนบานปอแดง ทิพย จันทรหอม  
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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 
เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุมแลว  นายอนุชาติ ทองกลบ รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กําเนิดนพคุณ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  (ครั้งท่ี 1) ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจกใหแกผูเขา
ประชุมทุกทานแลว 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   - ไมมี 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธาน   ใหท่ีประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

กําเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจาํป พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งท่ี 1) เม่ือวันท่ี  
19 กรกฎาคม 2564 

 ส.อบต.สุรศักดิ์  ขอแกไขรายงานการประชุมหนาท่ี 9 ขอความเดิม “การกอสรางผิดแบบ” แกไขใหม 
    เปน “ประตูน้ําท่ีกอสรางมีน้ํารั่ว” และขอเพ่ิมเติมขอความวา “การกอสรางประตู 

  ระบายน้ํามีการแจงประสานงานกับทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณหรือไม  
  เนื่องจากทางคณะกรรมการหมูบานไมไดทราบเรื่องการกอสรางประตูระบายน้ํา 
  ดังกลาว” 

 ประธาน   สอบถามท่ีประชุมทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมอีกหรือไม ถาไมมีขอมติจากท่ี 
    ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ สมัย 
   วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจาํป พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งท่ี 1) เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2564  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติของวัด
ถํ้าเขานอย 

 ประธาน   เรียนเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณชี้แจงรายละเอียด 
 ปลัด อบต.  ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณไดรับหนังสือจากนายสมชาย พรมแกว 

ผูใหญบานหมูท่ี 3 บานปอแดง เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปา 
สงวนแหงชาติ ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดความวา “เนื่องดวย 
วัดถํ้าเขานอย หมูท่ี 3 บานปอแดง มีความประสงคท่ีจะขอใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 
เพ่ือประโยชนในทางพระพุทธศาสนา เปนสถานท่ีพักอาศัยของพระสงฆในบวร 
พระพุทธศาสนา สถานท่ีปฏิบัติศาสนกิจ และประกอบพิธีกรรมของพระสงฆเปน 
ศูนยกลางการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธทุกคนท่ีอาศัย เพ่ือ 
เปนแหลงศึกษาปฏิบัติสมาธิภาวนาในรูปแบบพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ใหกับบุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจ พรอมท้ังเปนสถานท่ีอบรมศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาทางดานจติใจ และ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกเยาวชน ซ่ึงหมูบานปอแดงไดมีการจัดประชุมประชาคมแลว 
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มีมติให ส.ต.ทิพย จันทรหอม เปนผูดําเนินการขอความเห็นชอบกับสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกําเนิดนพคุณ เพ่ือขออนุญาตใชพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติของวัด 
ถํ้าเขานอยเพ่ือประโยชนในทางพระพุทธศาสนา พ้ืนท่ีจํานวน 19 ไร 31 ตารางวา” 
จึงขอใหทานประธานไดเรียนเชิญ ส.ต.ทิพย จันทรหอม ซ่ึงไดรับมอบหมายจากท่ี
ประชุมประชาคม เปนผูชี้แจงรายละเอียด  

 ประธาน   เรียนเชิญ ส.ต.ทิพย จันทรหอม ชี้แจงรายละเอียด 
 ส.ต.ทิพย  ดวยวัดถํ้าเขานอยไดกอสรางมาตั้งแตป พ.ศ. 2529 แตยังไมไดดําเนินการขออนุญาต 

ใหถูกตองตามกฎหมายของกรมปาไม ทางวัดถํ้าเขานอยจึงมีความประสงคท่ีจะขอ
อนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวนเพ่ือประโยชนในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรมแดพระภิกษุสงฆ และเปนสถานท่ีใชงานพิธีการตางๆในชุมชน รวมท้ังประกอบพิธี
ในในสําคัญทางศาสนา เนื้อท่ีท่ีขอใชจํานวน 19 ไร 31 ตารางวา จึงขอใหท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ประธาน   สอบถามความคิดเห็นจากท่ีประชุม 
ส.อบต.นรินทร  ในฐานะสมาชิกสภา อบต.ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 ขอแจงใหท่ีประชุมทราบวาพ้ืนท่ีท่ีทาง 

วัดถํ้าเขานอยจะขอใชประโยชนถาหากวาเปนพ้ืนท่ีรอบภูเขาซ่ึงทางเจาอาวาสมี
โครงการทําถนนรอบภูเขา เปนพ้ืนท่ีท่ีประชาชนมีการคัดคานและยังมีขอพิพาทกันอยู 
ยังไมสามารถตกลงกับประชาชนในพ้ืนท่ีได 

ส.อบต.ประพัฒน  ขออนุญาตสอบถามขอมูลการขออนุญาตกอสรางวัดของสํานักงานพระพุทธศาสนา 
ตามท่ีเคยทราบขาวการขอสรางวัดจะตองมีพ้ืนท่ีไมเกิน 15 ไร แตทางวัดถํ้าเขานอย
ขอใชพ้ืนท่ี 19 ไร 31 ตารางวา และทางวัดยังมีขอพิพาทกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
การพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจะขัดตอระเบียบ 

กฎหมายหรือไม อยางไร 
 ปลัด อบต.  ตามท่ีทางวัดถํ้าเขานอยไดจัดสงเอกสารการขอใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 
    เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณานั้น ทางหมูบานปอแดงไดมีการประชุม 
    ประชาคมหมูบานเพ่ือขอความเห็นชอบในการขออนุญาตใชท่ีดินเพ่ือประโยชนในทาง 
    พระพุทธศาสนาแลว และทางเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณได 
    สอบถามขอมูลไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธแลวไดรับทราบ 
    คําตอบวาการท่ีทางวัดถํ้าเขานอยจะตองขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาตินั้น 

 เนื่องจากพ้ืนท่ีของวัดถํ้าเขานอยเปนพ้ืนท่ีซ่ึงตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงตามมติ 
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดให วัด หรือหนวยงานราชการ ทุกหนวยงานท่ีใชประโยชนใน 
พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติจะตองมีการขออนุญาตใหถูกตองตามระเบียบของกรมปาไม ซ่ึง 
วัดถํ้าเขานอยไดกอตั้งมาเปนระยะเวลา 35 ป แตยังไมไดมีการขออนุญาตใช 
ประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติจึงตองขออนุญาตใหถูกตองตามระเบียบของทาง 
ราชการ สําหรับการอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีจํานวนก่ีไรนั้น เปนไปตามหลักเกณฑของ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาและกรมปาไมท่ีจะพิจารณาอนุญาต 
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 ส.อบต.นรินทร  ถาการขอใชพ้ืนท่ีของวัดถํ้าเขานอยเปนพ้ืนท่ีเดิมท่ีมีการกอตั้งวัด ไมเก่ียวของกับพ้ืนท่ี 
    รอบภูเขาท่ีจะมีโครงการกอสรางถนน ก็เห็นดวยท่ีจะขออนุญาตใหถูกตองตามระเบียบ 
    ของทางราชการเนื่องจากวัดนี้ไดกอสรางมานานแลวและประชาชนไดใชประโยชนใน 
    การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 ผอ.กองชาง  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติวาตาม 
    มติคณะรัฐมนตรีไดมีการกําหนดใหหนวยงานราชการ วัด โรงเรียน และหนวยงานอ่ืนๆ 

 ท่ีจะใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาจะตองดําเนินการยื่นขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปา 
 ไมภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (วันท่ี  23 มิถุนายน 2563) ซ่ึง 

ปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติขยายระยะเวลาดังกลาวจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
กรณีของวัดถํ้าเขานอยจึงตองมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 

 ส.อบต.สุรศักดิ์  ตามท่ีไดตรวจสอบเอกสารการประชุมทางวัดถํ้าเขานอยมีการดําเนินการตาม 
    กระบวนการข้ันตอนถูกตอง แตมีขอเสนอแนะวาในเอกสารท่ีสงมามีรายงานการ 

ประชุมประชาคมแตไมมีรายชื่อผู เขารวมประชาคมจึงขอใหเพ่ิมเติมใหครบถวน 
สําหรับการขอความเห็นชอบใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติก็เห็นดวยเนื่องจากวัดนี้กอสราง
มานานแลวและประชาชนในพ้ืนท่ีไดใชประโยชน 

 ส.อบต.ทรงศรี  เห็นดวยกับการขอใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติแตมีขอสงสัยในเรื่องการขอ 
    อนุญาตซ่ึงเจาคณะตําบลแมรําพึงเปนผูลงลายมือชื่อ จึงขอสอบถามวาวัดนี้อยูในเขต 
    ปกครองของคณะสงฆตําบลกําเนิดนพคุณหรือตําบลแมรําพึง 
 ส.ต.ทิพย  วัดถํ้าเขานอยอยูในเขตตําบลกําเนิดนพคุณ แตเจาอาวาสถูกยายไปอยูในเขตปกครอง 
    ของคณะสงฆตําบลแมรําพึง จึงใหเจาคณะตําบลแมรําพึงลงลายมือชื่อรับรอง 
 ส.อบต.ชินกฤต  ขออนุญาตสอบถามพ้ืนท่ีเดิมของทางวัดท่ีขออนุญาตเปนพ้ืนท่ีเดิมของวัดและเปนพ้ืนท่ี 
    ในเขตปาสงวนแหงชาติหรือไม อยางไร 
 ปลัด อบต.  ตามเอกสารท่ีขออนุญาตใชพ้ืนท่ีเดิมวัดมีเอกสารสิทธิ์เปน นส.3  แตปจจุบันทางศูนย 
    ดํารงธรรมอําเภอบางสะพานแจงวาทางวัดไดขอออกเอกสารสิทธิ์เพ่ิมเติมมีจํานวนเนื้อ 
    ท่ีมากข้ึนกวาเดิมซ่ึงมีขอพิพาทกับประชาชนในพ้ืนท่ี ทางสํานักงานท่ีดินไดเพิกถอน 
    เอกสารสิทธิ์และจะมีการรังวัดสอบเขตกันใหม สําหรับพ้ืนท่ีท่ีทางวัดจะขอใช 
    ประโยชนจะตองเปนพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงมีการกอสรางถาวรวัตถุตางๆตามท่ีไดเสนอไวในแบบ
    รายงานการขอใชพ้ืนท่ีฯ ซ่ึงจะไมเก่ียวของกับการกอสรางถนนบริเวณรอบภูเขาท่ียังมี 
    ขอพิพาทกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ส.อบต.ชินกฤต  จากการตรวจสอบขอมูลพิกัดของทางวัด มีพ้ืนท่ีครอบคลุมภูเขาท้ังหมดและในทางดาน 

ทิศเหนือมีพ้ืนท่ีติดกับท่ีท่ีดินของประชาชนซ่ึงตรงนี้จะมีปญหากับประชาชนในพ้ืนท่ี
หรือไม ในการพิจารณาควรจะแบงเปน 2 ประเด็น คือประเด็นท่ี 1 ถาเปนการขอ
อนุญาตใชประโยชนในพ้ืนท่ีเดิมของทางวัดก็เห็นชอบดวย ประเด็นท่ี 2 พ้ืนท่ีเขตปา
สงวนแหงชาติซ่ึงติดตอกับพ้ืนท่ีของประชาชนควรจะมีการแบงเขตกันชัดเจนระหวางท่ี
ธรณีสงฆกับท่ีดินของประชาชน และถาไมมีไมปญหาขอพิพาทกับประชาชนในพ้ืนท่ีก็
เห็นชอบดวย 

 ประธาน   เม่ือท่ีประชุมไดอภิปราย แสดงความคิดเห็นแลวขอมติจากท่ีประชุม 
 



๖ 
 

 ท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันทนใหความเห็นชอบในการขอใชพ้ืนท่ีเฉพาะพ้ืนท่ีเดิมตามเอกสาร 
การกอตั้งวัด แตการขยายโครงการทําถนนหรือสิ่งกอสรางรอบภูเขาซ่ึงยังมีขอพิพาท
กับประชาชนในพ้ืนท่ีมีมติไมใหความเห็นชอบ 
4.2 การพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนงบประมาณของสํานักปลัด 

 ประธาน   เรียนเชิญหัวหนาสํานักปลัด ชี้แจงรายละเอียด 
 หัวหนาสํานักปลัด สํานักปลัดมีความจําเปนท่ีจะขอโอนงบประมาณจํานวน 3 รายการ ดังนี้ 
    รายการท่ี 1 ขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือเลื่อยยนต รายละเอียดดังตอไปนี้ 
    ขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภท 
    รายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายการคาบํารุงรักษาและปรับปรุง 
    ครุภัณฑ งบประมาณท่ีขอโอน 8,000 บาท นํามาตั้งจายรายการใหมในแผนงานการ 
    รักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน 

 ประเภทรายจายครุภัณฑโรงงาน รายการเลื่อยยนต ขนาด 2.0 แรงมา งบประมาณ  
8,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยยนต ขนาด 2.0 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง 
 เครื่องละ 8,000 บาท ตั้งตามราคาทองตลาด เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถ่ิน ท่ี มท.0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 
 พ.ศ.2564 หนาท่ี 47 ลําดับท่ี 1 (สํานักปลัด )  
จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ประธาน   สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
 ส.อบต.ทรงศรี  เห็นดวยกับการขอโอนงบประมาณดังกลาว จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

กําเนิดนพคุณไปตัดไมในพ้ืนท่ีหมูท่ี 2 จะเห็นไดวาเครื่องเลื่อยไมมีความชํารุดและ 
สภาพเกาแลวทําใหไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ 

 ประธาน   สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
 ท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 
 ประธาน   เรียนเชิญหัวหนาสํานักปลัดชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายการตอไป 
 หัวหนาสํานักปลัด รายการท่ี 2 สํานักปลัดมีความประสงคขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือเลื่อยยนตขนาด  
    0.7 แรงมา โดยขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป  

งบลงทุน ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายการคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครภุัณฑ งบประมาณท่ีขอโอน 3,500 บาท เพ่ือนํามาตั้งจายรายการใหม
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน ประเภทรายจายครุภัณฑโรงงาน รายการเลื่อยยนต ขนาด  
0.7 แรงมา งบประมาณ 3,500 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยยนต ขนาด  
0.7 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,500 บาท ตั้งตามราคาทองตลาด เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท.0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี  
28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564 หนาท่ี 47 ลําดับท่ี 2 (สํานักปลัด ) จึงขอใหท่ี
ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 



๗ 
 

 ประธาน   สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม  
 ท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 
 ประธาน   เรียนเชิญหัวหนาสํานักปลัดชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายการตอไป 
 หัวหนาสํานักปลัด รายการท่ี 3 สํานักปลัดมีความประสงคขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือเครื่องพนยา 
    สําหรับควบคุมปองกันโรคโควิด-19 โดยขอโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงาน 
    ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  
    รายการคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณท่ีขอโอน 15,000 บาท 

นํามาตั้งจายรายการใหมในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ประเภทรายจายครุภัณฑเกษตร รายการเครื่องพนยา 
งบประมาณ 15,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลว 
ชนิดตั้งพ้ืนพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 15,000 บาท จัดซ้ือตามราคา
ทองตลาด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
1) เปนเครื่องพนยาชนิดตั้งพ้ืน 
2) เครื่องยนตเบนซิน 
3) ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 5 แรงมา 
4) ถังบรรจุสารเคมีขนาด 1,000 ลิตร 
5) สายฉีดจํานวน 100 เมตร 
6) หัวฉีด จํานวน 1 อัน 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท.0808.2/ว 1134 
 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ประธาน   สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
 ส.อบต.สุรศักดิ์  เห็นดวยกับการโอนงบประมาณดังกลาว และขอเสนอแนะวาใหทางองคการบริหาร 

  สวนตําบลกําเนิดนพคุณจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการปองกันควบคุมโรคให 
  เพียงพอ เชน ชุด PPE น้ํายาฆาเชื้อโรค ถาหากงบประมาณไมเพียงพอก็ขอใหรีบ 
  ดําเนินการโอนงบประมาณในระหวางท่ีอยูในสมัยประชุมสภาฯ เพ่ือนํามาจัดซ้ือวัสดุ 
  อุปกรณตางๆใหเพียงพอสําหรับการควบคุมปองกันโรค 

 ประธาน   สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
 ท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบปญหาจากโรคระบาดในสัตว (โรคลัมป สกิน) 

ประธาน   เรียนเชิญนักวิชาการสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียด 
นักวิชาการสาธารณสุข ขอรายงานสถานการณการระบาดของโรคลัมป สกิน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

กําเนิดนพคุณมีโคติดเชื้อและอยูระหวางการรักษา จํานวน 7 ตัว อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 
2,3,5,6 และ 7 และมีโคท่ีติดเชื้อและลมตาย จํานวน 4 ตัว อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 3และ
หมูท่ี 8 สําหรับมาตรการเยียวยาโค กระบือ ท่ีลมตายทางองคการบริหารสวนตําบล
กําเนิดนพคุณไดมีการจัดทําประกาศการใหความชวยเหลือ และคณะกรรมการไดลง
พ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ข้ันตอนตอไปก็คือการนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ชวยเหลือประชาชนพิจารณาใหการชวยเหลือตอไป  



๘ 
 

 ส..อบต.ทรงศรี  ขอสอบถามเก่ียวกับการใชความชวยเหลือเกษตรกรท่ีเลี้ยงโค แตยังไมไดเปนโรค 
    ลัมป สกิน ซ่ึงจะตองมีการจัดซ้ือวัคซีนสําหรับฉีดปองกันโรค ทางองคการบริหารสวน 
    ตําบลกําเนิดนพคุณมีแนวทางใหการชวยเหลือหรือไม อยางไร และขอฝาก 

ประชาสัมพันธถึงสมาชิกสภา อบต.ทุกหมูบานใหชวยกันดูแลตรวจสอบการตายของโค 
เนื่องจากมีการนําซากโคมาท้ิงในพ้ืนท่ีของหมูท่ี 2 ซ่ึงถาหากมีโคตายแลวไมดําเนินการ
ฝงกลบใหเรียบรอยจะทําใหเกิดการแพรระบาดของโรคตางๆได จึงขอใหสมาชิกสภา 
อบต.ทุกทานไดชวยกันดูแลและแจงเกษตรกรเจาของโคท่ีลมตายใหดําเนินการฝงกลบ
ใหถูกตองไมควรนําซากไปท้ิง 

 นักวิชาการสาธารณสุข การจัดซ้ือหรือจัดหาวัคซีนองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณยังไมสามารถ 
    ดําเนินการเนื่องจากขณะนี้กรมปศุสัตวมีแผนการจัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคลัมปสกินและ 
    ถาหากไดรับแจงแนวทางในเรื่องนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจะ 
    ประกาศใหทราบตอไป สําหรับกรณีท่ีมีโคลมตายขอใหฝากประชาสัมพันธใหเกษตร 

ผูเลี้ยงโคแจงองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณทราบเพ่ือใหคณะกรรมการ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและถาหากเกิดจากโรคลัมปสกินจะไดใหการ 
ชวยเหลือเกษตรตอไป 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

   6.1 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 ประธาน   เรียนเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณชี้แจงรายละเอียด 

ปลัด อบต.  ขอแจงเรื่องการประชุมสภา อบต. ในชวงสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19  
ซ่ึงหลายทานอาจจะมีความกังวลวาสามารถจัดประชุมไดหรือไม กรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถ่ินไดมีหนังสือแจงเวียนเก่ียวกับเรื่องดังกลาว ตามหนังสือกรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0804.3/ว1263 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง 
 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมสภาทองถ่ิน ภายใตขอกําหนดออกตามความใน 
มาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548  
(ฉบับท่ี 30) ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียดความวา “กรมสงเสริมการ 
ปกครองสวนทองถ่ินขอเรียนวา การประชุมสภาทองถ่ินเปนกิจกรรมท่ีไดรับยกเวนตาม 
ขอ 5 (5) ของขอกําหนดฉบับดังกลาว ซ่ึงสามารถดําเนินการไดโดยไมตองขออนุญาต 
แตตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการกําหนดอยางเครงครัด” 
เรื่องท่ีจะแจงใหทราบอีกหนึ่งเรื่องคือการจัดตั้งศูนยพักคอย ตามหนังสืออําเภอ 
บางสะพาน ท่ี ปข 0318/2228 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดตั้งศูนย 
พักคอย ซ่ึงมีรายละเอียดความวา “ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยงัมีผูติดเชื้อและเสียชีวิตจํานวนมาก
กระทรวงมหาดไทยจึงซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณในการดําเนินการปองกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีผูวาราชการจังหวัดหรือผู
ท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการจัดตั้งสถานท่ีควบคุมเพ่ือสังเกตอาการเริ่มปวย ศูนยพักคอยและการแยกกัก
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ตัวท่ีบาน เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมจึงแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง
สํารวจขอมูลสถานนท่ีท่ีมีความพรอมและเหมาะสมท่ีจะเตรียมการจะตั้งเปนศูนยพัก
คอยเพ่ือรองรับประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนําสงโรงพยาบาลสนาม และใหรายงานขอมูลให
อําเภอบางสะพานทราบ” ซ่ึงเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 ทางองคการบริหารสวน
ตําบลกําเนิดนพคุณไดมีการประชุมสอบถามความคิดเห็นจากทานสมาชิกสภา อบต. 
กํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติใหใชหอประชุมขององคการบริหารสวนตําบล
กําเนิดนพคุณเปนศูนยพักคอยแตเนื่องจากยังไมผานการประชาคมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจึงรายงานขอมูลให
ทางอําเภอบางสะพานทราบวายังไมมีสถานท่ีท่ีจะจัดตั้งศูนยพักคอย 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 
 ประธาน   ขอปรึกษาหารือกรณีท่ีมีผูปวยในพ้ืนท่ีและมีกลุมเสี่ยงสูงซ่ึงจะตองไดรับการดูแล  

ทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณมีแนวทางในการควบคุมปองกันโรคหรือ
แนวทางในการชวยเหลือบุคคลเหลานี้อยางไร 

 ส.อบต.สุรศักดิ์  สถานการณโรคโควิด-19 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธในวันนี้มีผูติดเชื้อ 132 ราย 
เสียชีวิต 5 ราย ศูนยพักคอยขององคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณคงจะไม 
สามารถดําเนินการได เราจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการโดยใหผูปวยดูแล 
ตนเองท่ีบาน ซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจะตองมีการกําหนด 
มาตรการรองรับไวในอนาคตและมีมาตรการเยียวยาผูปวยโควิด-19 และขอใหทาง
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของจัดทําเอกสารเปนหนังสือแจงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบวา
กรณีท่ีติดโควิดมีข้ันตอนท่ีจะตองปฏิบัติตนอยางไร มีหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาท่ี
ท่ีผูปวยสามารถติดตอได และควรจะกําหนดมาตราการและแนวทางการรองรับผูปวย
ในอนาคตท่ีอาจจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

 ส.อบต.สอน  จากการสอบถามประชาชนในหมูบานเก่ียวกับการใชหอประชุมขององคการบริหาร 
    สวนตําบลกําเนิดนพคุณเพ่ือจัดตั้งเปนศูนยพักคอย ประชาชนสวนใหญเห็นดวย 
    เนื่องจากจะตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับคนท่ีจะมาจากกรุงเทพมหานคร  

ถาไมมีศูนยพักคอย ผูปวยท่ีเดินทางกลับมาภูมิลําเนาเพ่ือรักษาตัวก็จะไมมีสถานท่ี 
รองรับ และอาจจะแพรเชื้อใหกับคนในบานได 

 ประธาน   ขอปรึกษาหารือกรณีท่ีมีผูปวยในพ้ืนท่ีและมีกลุมเสี่ยงสูงซ่ึงจะตองไดรับการดูแล  
ทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณมีแนวทางในการควบคุมปองกันโรคหรือ
แนวทางในการชวยเหลือบุคคลเหลานี้อยางไร 

 นักวิชาการศึกษา  แนวทางการควบคุมและปองกันโรคทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณไดมี 
    การจัดทีมพนักงานออกพนยาฆาเชื้อโรคหลังจากท่ีทางโรงพยาบาลไดรับตัวผูปวยไป 
    รักษา โดยจะพนในบานผูปวยและสถานท่ีตางๆตามไทมไลนของผูปวย ยกตัวอยาง 
    กรณีของหมูท่ี 4 ซ่ึงไดรับแจงจากผูใหญบาน เจาหนาท่ีไดออกพนยาฆาเชื้อตั้งแตชวง 
    เชา และในชวงเย็นไดรับการประสานจากโรงพยาบาลบางสะพานวารับผูปวยไปรักษา 
    แลว ทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณก็สงเจาหนาท่ีไปฉีดพนบริเวณ 

 บานเรือนของผูปวย รานคา และสถานท่ีตางๆท่ีผูปวยเดินทางไป สําหรับการเยียวยา 
 ทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณอยูระหวางการประสานขอมูลจํานวนผูปวย 
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 และกลุมเสี่ยงสูงจากโรงพยาบาลบางสะพาน ซ่ึงคาดวาจะไดขอมูลภายใน 1-2 วันนี้ 
 ส.อบต.ชินกฤต  สืบเนื่องจากการประชุมในวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 ซ่ึงมีผูเสนอสถานท่ีตั้งศูนยพักคอย 

จํานวน 2 แหง คือ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณและโรงงาน 
ชกิซฟูดส แตทราบขาววาในวันท่ี 8 สิงหาคม 2564 ไดยกเลิกการประชุมประชาคม 
กระผมไดมีการปรึกษาหารือพูดคุยกับนายนครินทร แสงเทียนทอง ผูอํานวยการ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองตาจา วาสถานท่ีอีกหนึ่งแหงท่ีนาจะจัดตั้ง 
เปนศูนยพักคอยคือโรงเรียนบานถํ้าเขานอย ซ่ึงมีจํานวนนักเรียนไมมากและอยูในชวง 
ปดเรียน มีหองน้ําและหองเรียนหลายหองสามารถแยกผูพักหญิง-ชาย รวมท้ังมีระบบ 
ระบายน้ําเสียท่ีดีกวาหอประชุม อบต. และสามารถใชพ้ืนท่ีหอประชุมของ อบต.เปน 
สถานท่ีรับบริจาคสิ่งของได  

นายก อบต. ขออนุญาตไมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดตั้งศูนยพักคอย จะจัดตั้งท่ีไหนอยางไร
นั้นก็แลวแตเสียงสวนใหญแตยินดีปฏิบัติตามถามีคําสั่งใหจัดตั้ง สําหรับการดําเนินการ
ในการปองกันและควบคุมโรคโควิด-19 ทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณได
จัดทีมพนักงานออกเปน 2 ทีม เตรียมความพรอมออกฉีดยาฆาเชื้อโรคไดตลอด  
24 ชั่วโมง ในกรณีท่ีไดรับแจงวามีผูปวยในเขตพ้ืนท่ี การติดตอประสานงานเพ่ือแจง
การพนยาฆาเชื้อโรคใหติดตอประสานงานโดยตรงกับนายก อบต.และนักวิชาการ
สาธารณสุขเทานั้น 

 ส.อบต.นรินทร  การเสนอใหจัดตั้งศูนยพักคอยโดยใชพ้ืนท่ีหอประชุมขององคการบริหารสวนตําบล 
    กําเนิดนพคุณนั้นไมเหมาะสมเนื่องจากอยูใกลศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนรวมท้ัง 
    องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณเปนสถานท่ีราชการซ่ึงประชาชนมาติดตอ 

  ราชการเปนประจํา และท่ีคุณชินกฤตเสนอใหตั้งท่ีโรงเรียนบานถํ้าเขานอยก็ไมเห็นดวย 
 ถามีการจัดตั้งเปนศูนยพักคอยประชาชนก็ไมอยากใหลูกมาเรียนโรงเรียนอาจจะรางได  

 ส.อบต.เสรี  ตามท่ีคุณชินกฤต เสนอวาควรจะใชพ้ืนท่ีของโรงเรียนบานถํ้าเขานอยเปนศูนยพักคอย 
กระผมมีความเห็นวาไมเหมาะสมเนื่องจากโรงเรียนบานถํ้าเขานอยมีนักเรียนเปน
จํานวนนอยมากอยูแลว ถาหากมีการใชโรงเรียนเปนศูนยพักคอยอีกอาจจะทําให
โรงเรียนผูปกครองยายนักเรยีนออกหมดและโรงเรยีนอาจจะรางได 

 ส.อบต.ชินกฤต  ตามท่ีไดเสนอแนะนั้นเปนความคิดเห็นท่ีคุยกับคุณหมอซ่ึงมีความคิดวาสถานท่ีท่ี 
    เหมาะสมคือโรงเรียนบานถํ้าเขานอยกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมี 
    หองจํานวนมาก สามารถรองรับผูปวยไดแบบเปนสัดสวนซ่ึงมีอาณาบริเวณและรั้วรอบ 
    ขอบชิด และการแพรกระจายของโรคถาอยูในระยะหางกันก็ไมสามารถติดตอกันได ซ่ึง 
    ถาหากมีการจัดตั้งศูนยพักคอยทางหมอและสาธารณสุขก็จะตองมีการกําหนด 
    มาตรการในการควบคุมดูแลผูปวย แตถาใหผูปวยกักตัวอยูท่ีบานโอกาสการติดเชื่อไปสู 
    ผูอ่ืนจะมีโอกาสสูงมาก เชน การใชแกวน้ําใบเดียวกัน ซ่ึงการเสนอแนะสถานท่ีท่ี 
    โรงเรียนก็เปนเพียงแนวความคิดวาถามีความจําเปนจะตองตั้งศูนยพักคอยโรงเรียน 
    นาจะเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสมกวาหอประชุมของ อบต. 
 ประธาน   ขอบขอบคุณทุกทานท่ีอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
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    6.2 การเสนอโครงการเพ่ือจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2565 

 ประธาน   เรียนเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ ชี้แจงรายละเอียด 
 ปลัด อบต.  ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจะจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
    ประจําปงบประมาณ 2565 ทางเจาหนาท่ีงบประมาณไดรวบรวมโครงการตางๆ 

เพ่ือจัดทําขอบัญญัติงบประมาณดังกลาว ในวันนี้ขอใหทุกทานไดตรวจสอบเอกสาร 
โครงการกอสรางในเขตพ้ืนท่ีของทานวาถูกตองหรือไม ถาหากไมถูกตองขอใหทาน 
สมาชิกสภา อบต.ประสานกับผูอํานวยการกองชางดําเนินการแกไขโดยดวน 

 ประธาน   เม่ือท่ีประชุมไดตรวจสอบขอมูลเอกสารแลว มีทานใดจะขอแกไขโครงการใดหรือไม  
    อยางไร 
 ท่ีประชุม  รับทราบและไมมีทานใดขอแกไขโครงการ 

ประธาน   สอบถามความคิดเห็นจากท่ีประชุม มีสมาชิกทานใดจะหารือขอราชการหรือแสดง 
ความคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม  ถาไมมีขอปดการประชุมและนัดประชุมครั้ง
ตอไปในวันศุกรท่ี 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

เลิกประชุม เวลา 15.40 น. 

(ลงชื่อ)        จรรยา  เฉลิมเกียรติ์   ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางจรรยา   เฉลิมเกียรติ์) 
                                                                   เลขานุการสภา อบต. 

 
(ลงชื่อ)          อนุชาติ  ทองกลบ    ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                                                                 (นายอนุชาติ ทองกลบ) 
                                                           รองประธานสภา อบต.กําเนิดนพคุณ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ  ไดตรวจรายงานการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณเรียบรอยแลว 

 

(ลงชื่อ) เสรี  โคกชู     (ลงชื่อ)    บรรจง  ชางน้ํา   
 

(นายเสรี  โคกชู)                (นายบรรจง ชางน้ํา)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
         

(ลงชื่อ)     สณัฐ  กําบัง  
            (นายสัณฐ  กําบัง)  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 



๑๒ 
 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ  ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว  ในคราวประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ สมัย    สามัญ  สมัยท่ี   3  ประจําป พ.ศ. 2564  (ครั้งท่ี 2)   

เม่ือวันท่ี  13  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565  
 

 

(ลงชื่อ)    อนุชาติ  ทองกลบ  
(นายอนุชาติ ทองกลบ) 

  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 
 
 


